



## Asian Productivity Organization “The APO in the News”

Name of publication: Thansettakij (7-9 May 2015, Thailand)

Page: p. 30, 31



# ทิศทางแผนแม่บท เพิ่มผลิตภาพที่ยั่งยืน

จากการจัดประชุม “APO Governing Body Meeting ครั้งที่ 57” ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายนที่ผ่านมา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพของประเทศไทย (National Productivity Organization หรือ NPO) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนประเทศสมาชิกขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization : APO) ได้จัดประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานด้านการเพิ่มผลิตภาพของประเทศสมาชิก (APO Directors) 19 ประเทศ เลขาธิการและคณะทำงานองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย “มารี อะมาโน” และ “ดร.สันติ กนกอนาพร” ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะ APO Alternate Director for Thailand

สำหรับวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือถึงแนวทางการร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ในเรื่องนโยบายและแผนงานเชิงกลยุทธ์แบบพหุภาคี เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือกลยุทธ์การขับเคลื่อนผลิตภาพ (productivity) ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ปี 2020 ซึ่งเลขาธิการและคณะทำงานองค์

SCOOP



• มารี อะมาโน

การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย สรุปรูปเนื้อหาการประชุมครั้งนี้ว่า เป้าหมายคือการเสริมสร้างผลิตภาพให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ทำจากรูปธรรมให้เป็นนามธรรมมากขึ้น เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2 เดือน หลังจากนั้น ในการทำโรดแมปให้ชัดเจน และประเทศไทยโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตฯ ก็มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในครั้งนี้ด้วย “มารี” กล่าวไว้ที่ผ่านมาก APO

ไฟท์ที่หน่วยงานเล็กๆ เช่น ครอบครัวยุโรปผลิตภาพ ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจให้เพียงพอ ซึ่งต้องดูที่ภาครัฐ สามารถมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้เบงบานได้อย่างไร เช่นที่กัมพูชามีธุรกิจเล็กๆ จากที่มีไม่กี่สิบคน ตอนนั้นเพิ่มมาเป็น 100 คน อันนี้เกิดขึ้นจากภาครัฐ APO ในปีนี้จะยังคงเน้นการสร้างผลิตภาพในหน่วยงานเล็กๆ เหมือนเดิม โดยพยายามผลักดันให้ภาครัฐไปช่วยกระตุ้นให้เกิดภาพในวงกว้างมากขึ้น

สิ่งสำคัญที่ ผอ.สถาบันเพิ่มฯ เน้นมากคือ สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ ต้องสามารถรองรับและตอบโต้ภัยความ ต้องการในอนาคตได้ด้วย ซึ่งตรงนี้ ทางสถาบันเพิ่มฯ พยายามชี้ให้ทาง APO ได้เห็นเช่นกัน

“เรื่องผลิตภาพทุกภาคส่วน หุดตลอด แต่เรายังไม่ได้อบรมมาให้มาอยู่ในนโยบายของประเทศโดยตรง ปัจจุบันเรากำลังร่างแผนแม่บทตรงนี้อยู่ สิ่งที่เราเน้นคือเรื่องเอสเอ็มอี และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากนวัตกรรมที่สร้างขึ้นใหม่จะจำของเดิมที่มีอยู่ ในตัวแผนแม่บทจะต้องตอบโต้ภัยสิ่งเหล่านี้ ว่าเราจะต้องทำอะไร ถ้าเราพัฒนาไปได้ถึงฐานราก เราก็จะเติบโตได้มาก”

อีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่แผนแม่บทจะมี คือการพัฒนาบุคลากรผู้หญิง ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแนวคิดจากการสนับสนุนและการส่งเสริมที่แตกต่างระหว่างแรงงานชายกับแรงงานหญิง และอีกประการสำคัญ คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งนั่นก็จะย้อนไปถึงคอน

เซ็ปต์หลักของแผนแม่บท ที่ต้องรองรับอนาคตได้ 5-10 ปี

การพัฒนาของนวัตกรรมเทคโนโลยี เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แผนแม่บทไม่สามารถมองข้ามได้ นั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม 4.0 จากเมื่อก่อนที่เป็นเทคโนโลยีเครื่องจักรไอน้ำ มาสู่ระบบสายพาน และพัฒนาไปสู่ระบบไอที ปัจจุบันพัฒนามาสู่ระบบอุตสาหกรรม 4.0 ที่เครื่องจักรสามารถติดต่อสื่อสารกันเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่าง ที่เยอรมนีโรงงานผลิตน้ำ ขวดรีงเข้ามาในไลน์ผลิต มีบาร์โค้ด เครื่องจะอ่านรู้เลยว่าขวดนี้ควรใส่น้ำอะไร สีอะไร และต้องปิดฝาขวดแบบไหน ที่น่าสนใจกว่านั้นคือหากฝ่ายขายพิมพ์เบอร์เครื่องว่าวันนี้ต้องการสินค้า 3 หมื่นชิ้น แต่โรงงานมีกำลังผลิตได้ 1 หมื่นชิ้น ที่เหลืออีก 2 หมื่นชิ้น เครื่องผลิตจะสื่อสารกันเองไปยังเครื่องในโรงงานอื่น เพื่อผลิตอีก 2 หมื่นชิ้นจนครบ โดยคนไม่ต้องเข้าไปทำอะไรเลย ทุกอย่าง สามารถเชื่อมโยงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต ซึ่งหากประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ จะต้องได้รับผลกระทบแน่นอน

ปัจจุบันในกลุ่ม APO ได้จัดให้มี COE (Center of Excellence) หรือการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่ APO ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือประเทศต่างๆ โดยขณะนี้ มี COE แล้ว 3



• ดร.สุนธิ นุงสูวน

ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ เป็นเลิศด้านธุรกิจ ได้หวั่น  
เป็นเลิศด้านผลิตภาพสีเขียว เรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่ง  
เชื่อมโยงกับทิวเจอร์ซิตี โลกแห่งอนาคตที่จะลด  
ปริมาณขยะ ลดการสูญเสียของต้นทุน การจัดการ  
เรื่องระบบระบายน้ำ และปีนี้  
เป็นปีแรกที่ฟิลิปปินส์ เข้าได้มาเป็น  
ประเทศที่ 3 คือ จากความเป็นเลิศเรื่อง  
ประสิทธิภาพของภาครัฐ ที่จะมีผลต่อการ  
กระจายไปทั่วประเทศ

ประเทศไทยเรา เข้าไปร่วมมือกับทั้ง 3

ประเทศแล้วเช่นกัน อย่างได้หวั่น เรื่องของผลิตภาพ  
สีเขียว ได้ร่วมการส่งเสริมการบริหารจัดการด้าน  
ออร์แกนิก ซึ่งได้หวั่นมีชื่อเสียงมาก เขาสามารถทำ  
ผลิตภาพออร์แกนิกมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่าเลยทีเดียว  
ไทยกำลังเรียนรู้ ด้านของสิงคโปร์ ไทยก็  
พยายามเรียนรู้ระบบข้อมูล เรื่องคุณภาพ การวาง  
ระบบบริหารจัดการที่ดีทั้งระบบ

สำหรับประเทศไทย ทิศทางหนึ่งที่จะนำให้  
ก้าวขึ้นสู่การเป็นเลิศหรือ COE ได้ก็คือ เรื่องของ  
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปัจจุบันคนไทยยังขาดความ  
เข้าใจที่ถ่องแท้ชัดเจน หากมีการขยายทำให้คนไทยรู้  
และเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ถึงเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะสามารถทำให้ไทยก้าวสู่การเป็น COE ได้ไม่ยาก

